



ที่ ศธ ๐๔๑๖๑/ ๓๖ ๕ ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ ถนนมาลัยแมน ตำบลอุทัย
อำเภออุทัย จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

(๒๗) ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ มาทำหน้าที่เป็น
ครูผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ
มาทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มี
ความรู้ความสามารถ มาทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อินทรศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร.๐-๓๕๕๐-๕๙๔๕

โทรสาร ๐-๓๕๕๐-๕๖๘๓

<http://www.sp๒.go.th>



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ มาทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
ในสถานศึกษาเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ มาทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่
๑๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
และขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและปฏิบัติ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งแจ้งในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏ
ภายหลังผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่อาจจัดจ้างได้ หรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะถูกเลิกจ้างโดย
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

๓. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก

๓.๑ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญของผู้สมัครคัดเลือก และบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงในวันสอบคัดเลือก

๓.๒ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบพ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

๓.๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชียร อินทรศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒